


การมองไม่เห็น...กรรม!!

นำเสนอเมื่อ : 9 พ.ย. 2552



การมองไม่เห็น...'กรรม'...

กรรมดีหรือกรรมชั่ว...จะคอยติดตามบุคคลผู้ทำอยู่เสมอเหมือนเงาตามตัว แต่การที่บุคคลมองไม่เห็นการติดตามของกรรม ก็เพราะดำเนินชีวิตอยู่ในทางมืด เหมือนบุคคลไม่เห็นเงาที่ติดตามตัวขณะอยู่ในที่มืด พอเขาสูที่สว่าง ถ้าเหลียวไปมองย่อมเห็นได้ บุคคลที่ได้รับการอบรมจิตใจให้สงบ สะอาด และสว่างขึ้นเท่าใด ก็จะมีมองเห็นกรรมและผลของกรรมละเอียดประณีตขึ้นเท่านั้น

แต่กรรมจะให้ผลก็ต่อเมื่อสุกงอมเต็มที่แล้วมีระยะพักตัวตามสมควร บุคคลผู้มีปัญญาน้อยจึงเห็นได้ยาก อนึ่ง ชีวิตของมนุษย์สั้นเกินไป เพียงชีวิตเดียวไม่เพียงพอสำหรับการพิสูจน์กรรมให้ตลอดได้ การพักตัวของกรรมก็เหมือนการตั้งครรภ์ของสตรี เมื่อครบกำหนดจึงคลอด ย่อมต้องอาศัยเวลาตามสมควร การรอคอยของกรรมอาจใช้เวลาเป็นร้อยปี พันปีหรือหมื่นปีก็ได้ แม้อายุย่นนานถึงขนาดนั้นและมีความสลับซับซ้อนเพียงใด กรรมก็สามารถให้ผลได้ถูกต้องเสมอ

ดังนั้น...ผู้ทำกรรมดี ย่อมได้รับผลดีเป็นเครื่องตอบแทน ผู้ทำกรรมชั่วย่อมได้รับผลชั่ว การที่บุคคลลืงเลงสัยในเรื่องนี้ ก็เพราะไปตัดสินเอาตามปรากฏการณ์บางอย่างภายนอก อันมีลักษณะเป็นมายา หลอกหลอน

บุคคลที่ทำความชั่วไว้มาก ความชั่วจะรบกวนจิตใจของเขาให้กังวลอยู่เสมอ แม้จะปรากฏแก่บุคคลอื่นใหญ่เหมือนว่ามีความสุข แต่ภายในใจของเขาเอง ใครจะรู้ว่ามีความสุขทุกข้อใดทับถมกันบ้าง

บุคคลที่ขอบบ่นว่า ทำดีไม่ได้ดีนั้น อาจจะเป็นเพราะเขาทำดีไม่ถูกต้องหรือทำดีไม่เป็น หรือมีฉะฉานก็ใจร้อนเกินไป อยากได้ผลเร็วๆ ในขณะที่ความดียังไม่ทันให้ผล

'การทำดีเป็นหน้าที่ของบุคคลผู้รักดี ส่วนการให้ผลเป็นหน้าที่ของกรรม' เหมือนการไถหว่านเป็นหน้าที่ของชาวนา ส่วนการออกรวงเป็นหน้าที่ของต้นข้าว ย่อมออกรวงตามเวลาอันสมควร เมื่อยังไม่ถึงเวลาอันสมควร จะออกรวงสักเท่าใดก็หาสมปรารถนาไม่ แต่พอถึงเวลาออกรวงใครจะออกรวงไม่ให้ออกก็ไม่ได้ เรื่องการให้ผลของกรรมก็ทำนองเดียวกันนี้

ผลของกรรมชั่วคอยติดตามบีบคั้น ส่วนผลของกรรมดีคอยติดตามประคับประคองช่วยเหลือผู้ท่องเที่ยวอยู่ในสังสารวัฏ การมองชีวิตต้องมองในระยะยาวและกว้างไกล จึงจะเห็นวิถีชีวิตโดยตลอด

โดยส่วนใหญ่ เมื่อกรรมดีให้ผลคนไม่ค่อยพูดกันเท่าไร คือไม่ค่อยนึก แต่ถาค่นทำกรรมชั่วแล้ว กรรมชั่วไม่ใหญ่ผลก็มักจะพูดว่า..."ทำดีได้ดี มีที่ไหน ทำชั่วได้ดีมีถมไป". เพราะบุคคลไม่เห็นผลของกรรมทันตา การพิสูจน์กฎแห่งกรรมนั้น จะต้องให้กาลเวลาเป็นเครื่องพิสูจน์ จะให้ทำทันทีแล้วให้ผลทันทีทุกอย่างนั้นไม่ได้...๕

ขอบพระคุณที่มา

~พระมหาพิรเดช ฐิตเตโช~

วัดบวรนิเวศวิหาร

ขอนอบน้อมแด่คุณพระพุทฺธ คุณพระธรรม คุณพระสงฆ์

คลิกฟังเพลง [http://radio.sanook.com/music/player/วิบากกรรม-\(ตีใหญ่\)/50729/](http://radio.sanook.com/music/player/วิบากกรรม-(ตีใหญ่)/50729/)